

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source : คม ชัด ลึก		48330462
Date : 28 ส.ย. 2548	Page : 25, 32	No :

# 'ตัว'ปลื้มบทนักพัฒนา เพื่อโครงการ'สมเด็จพระย่า'

'ตัว' ศรีณญู วงษ์กระจำจ่าง ยิ้มรับบทนักพัฒนา ในละครเทิดพระเกียรติ "สมเด็จพระย่า" เผยรายการ "บิก บราเธอร์" แร่ง เพราะเป็นเรียลลิตี้

ฉบับก่อนหน้า 32

'ตัว' 32

แม้จะมีงานรัดตัวขนาดไหน แต่นักแสดงมากฝีมืออย่าง "ตัว" ศรีณญู ก็ยังขอมารับบทเด่น ในละครพิเศษเรื่อง "คิดถึงสมเด็จพระย่า แม่ฟ้าหลวง" ซึ่งจะออกอากาศในวันที่ 18 กรกฎาคมนี้ ทางช่อง 5 ซึ่งผลิตโดยบริษัทแซนดอล ซี จำกัด ที่จัดทำเป็นพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย ตัว เผยถึงบทบาทที่ได้รับว่า

"ในเรื่องผมรับบทเป็น เดชา นักพัฒนาจากเมืองกรุง ที่อุทิศตนเพื่อทำงานให้โครงการในพระดำริของสมเด็จพระย่า ซึ่งบทที่ผมได้รับเล่นนี้มีตัวตนจริงๆ ชื่อคุณสุทัศน์ ซึ่งผมก็ได้คุยกับเขาพอสมควร ยิ่งทำให้รู้สึกชื่นชม และทำให้ตัวละครมีความซึ้งมากขึ้น ที่ผมรับเล่นเรื่องนี้ เพราะแต่ไหนแต่ไรก็ชอบทำงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมอยู่แล้ว ถ้าจะมีประโยชน์ต่อชาติและสังคม ไม่ว่าจะเพื่อคนธรรมดา หรือตลอดจนพระมหากษัตริย์ ถ้าทำได้ก็อยากทำ ยิ่งละครเรื่องนี้ทำขึ้นเพื่อสมเด็จพระย่า ยิ่งไม่จำเป็นต้องคิดอะไรมากเลย"

นอกจากเทคิวให้งานแสดงละครเรื่องดังกล่าวแล้ว ตัว ยังต้องรับนั่งเครื่องบินจากเชียงใหม่ มาจัดรายการสด "บิก บราเธอร์" ที่กรุงเทพฯ ด้วย ซึ่ง ตัว ได้กล่าวถึงกระแสรายการที่ค่อนข้างแรงว่า

"ด้วยความที่รายการเป็นเรียลลิตี้ผลตอบรับมันก็ต้องออกมาเป็นแบบนี้แหละ ถ้าคนที่ดูและติดตามมาตลอด ก็จะชอบ แต่ถ้าไม่ได้ติดตามเลย ก็ยกที่จะมีอารมณ์ร่วม ผู้แข่งขันทุกคนสามารถจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ทั้งสิ้น ส่วนคำถามที่ผมถามโดนใจนั้น คงจะเป็นเพราะเราเองก็ถือเป็นคนนอกที่ติดตามรายการด้วยเหมือนกัน สังคมมีบรรทัดฐานอยู่แล้ว ถ้าอะไรที่ไม่ดีไม่งาม ก็ถามจากความรู้สึกเดียวกันกับผู้ชม คนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ก็ต้องโดนลงโทษ"

ถามถึงงานกำกับหนัง "อินทรีแดง" กับทางสหมงคลฟิล์ม ว่าตอนนี้คือหน้าถึงไหนแล้ว ตัวเผยว่า

"ตอนนี้บทของอินทรีแดงเสร็จแล้ว แต่เสียเจียงเขาขอระงับหนังเรื่องอินทรีแดงไว้ก่อน เพราะมันเกินหนังที่ลงทุนสูง ตอนนั้นผมก็เลยเตรียมหนังเรื่องอื่นแทน แต่ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าหนังเรื่องราวแบบไหน ใจจริงผมก็ไม่อยากจะทำหนังที่ลงทุนสูง แต่อินทรีแดงเสียเขาอยากทำ ถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้หยิบมาทำอีก" พระเอกชื่อดัง กล่าวทิ้งท้าย